

ม.ไทยตกอันดับโลกมีหลายปัจจัย

● นักวิชาการฝากก.อุดมฯช่วยแก้ปัญหา

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม นายศักรินทร์ ภูมิรัตน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เปิดเผยว่า ตามที่ QS World University Rankings เผยแพร่ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก 2019 โดยมหาวิทยาลัยไทยมีอันดับลดลงทุกแห่ง ซึ่งนพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ระบุว่าสาเหตุหนึ่งเป็นเพราะคนไทยโจมตีระบบการศึกษาของตัวเองว่า การที่มหาวิทยาลัยอันดับลดลง เกิดจากหลายสาเหตุ แต่โดยภาพรวมมหาวิทยาลัยไทยดีขึ้น แต่อาจดีขึ้นช้ากว่าคนอื่น เพราะตัวชี้วัดส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับการผลิตผลงานวิจัยที่ได้รับการจัดอันดับ หรือตีพิมพ์ในระดับสากล ซึ่งต้องยอมรับว่าเราเติบโตช้าไม่ทันมหาวิทยาลัยอื่นๆ ในโลก ขณะที่มหาวิทยาลัยในหลายประเทศเตรียมพร้อม และปรับตัวเพื่อเข้ารับการประเมินในการจัดอันดับโลก มีการลงทุน เช่น แทนที่จะไปลงทุนกับอุตสาหกรรม ก็หันมาลงทุนกับตัวชี้วัดที่ใช้ในการประเมินแทน และไม่ใช่เฉพาะเรื่องงานวิจัย หรือผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์เท่านั้น แต่ยังมีองค์ประกอบอื่นๆ ด้วย

“สำหรับไทย ทรัพยากรที่เข้ามาสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยทำเรื่องเหล่านี้ยังไม่เพียงพอ มหาวิทยาลัยควรผลิตความรู้ ตีพิมพ์งานวิจัย และผลงานทางวิชาการที่ได้รับการจัดอันดับในระดับสากลให้มากขึ้น โดยประเทศที่อันดับโลกแข่งขันไทยอย่างเห็นได้ชัด คือ จีน และมาเลเซีย ซึ่งมีการลงทุนพัฒนามหาวิทยาลัยหลายด้าน เพื่อผลักดันเพิ่มอันดับมหาวิทยาลัยโลก ดังนั้น กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จะต้องเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหานี้ โดยเติมงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาอันดับมหาวิทยาลัยโลกให้มากขึ้น แต่ไม่ใช่เน้นเฉพาะเรื่องงานวิจัยที่ตีพิมพ์ระดับสากลเท่านั้น ยังมีองค์ประกอบอื่นๆ ที่สำคัญ รวมถึงต้องไม่ให้กระทบกับคุณภาพการศึกษา และคุณภาพบัณฑิต” นายศักรินทร์กล่าว

ผู้สื่อข่าวถามว่า ปัจจัยทางการเมืองมีผลต่ออันดับมหาวิทยาลัยหรือไม่ นายศักรินทร์กล่าวว่า ตนมองตรงกันข้าม ที่ผ่านมารัฐบาลพยายามเร่งพัฒนาอุดมศึกษา เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ มีการผลักดันให้เกิดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ซึ่งถือเป็นความตั้งใจ เพียงแต่

อนาคตจะต้องลงทุนเพิ่ม ไม่เช่นนั้นมหาวิทยาลัยไทยอาจไล่ตามโลกไม่ทัน

น.ท.สุมิตร สุวรรณ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) กล่าวว่า ส่วนตัวมองว่าเกณฑ์บางอย่างในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของ QS World University Rankings ไม่เหมาะสมกับไทย โดยเฉพาะผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในระดับสากล หรือจำนวนนักศึกษานานาชาติ เพราะไทยไม่ได้เป็นประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนตลอดเวลา ขณะที่ปัจจัยอื่น เช่น การให้อาจารย์จัดทำเอกสาร อาจารย์ซึ่งมีสถานะเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยยังไม่มั่นคง เพราะต้องต่อสัญญาปีต่อปี ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย รวมถึงบั่นทอนการพัฒนาในส่วนนี้ อาจจะไม่เพียงพอ